

Số: /KH-CĐSPBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh) của Trường CĐSP Bắc Ninh, năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 780/KH-BGDĐT ngày 19/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2023 và kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh) của tỉnh Bắc Ninh,

Trường CĐSP Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung đẩy mạnh việc đổi mới công tác truyền thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Trường về khởi nghiệp, giúp sinh viên chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo chiều sâu, huy động các nguồn lực, các đối tượng trong Trường xây dựng mô hình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; thúc đẩy tạo môi trường hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu hình thành các dự án khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, ưu tiên việc nghiên cứu, thực hành trải nghiệm của sinh viên trong khởi nghiệp.

Kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp trong Trường.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác truyền thông

a. Tập trung xây dựng nội dung, cập nhật thông tin trên Fanpage của chương trình khởi nghiệp Trường CĐSP Bắc Ninh và Fanpage của Đề án khởi nghiệp Quốc gia <https://www.facebook.com/khoinghiempquocgiaHSSV> và cổng khởi nghiệp

<http://dean1665.vn>, <https://skhcn.bacninh.gov.vn>.

b. Xây dựng mô hình và quay video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của Trường CĐSP Bắc Ninh.

c. Tiếp tục xây dựng các bài giảng, cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu cho sinh viên các khóa trên hệ thống fanpage, Website, sinh hoạt ngoại khóa... của Trường.

d. Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của Nhà trường về Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh).

2. Công tác hỗ trợ đào tạo

Cử cán bộ giảng viên phụ trách công tác Đoàn, Hội, quản lý phong trào của sinh viên tham dự các buổi tập huấn về khởi nghiệp.

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp cho sinh viên.

Mời chuyên gia, các nhà kinh doanh... nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp, chia sẻ kiến thức và truyền động lực cho sinh viên về khởi nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Tổ chức cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh).

Phối hợp với các đơn vị, các trường trên địa bàn phường, tỉnh ...từ đó tìm kiếm các nguồn lực, thúc đẩy động cơ, động lực cho sinh viên tham gia khởi nghiệp, xây dựng bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo hình thành hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp trong Trường CĐSP Bắc Ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức - CTHSSV

Là đơn vị thường trực thực hiện Kế hoạch, chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng giai đoạn; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở GDĐT Bắc Ninh, Bộ GDĐT về tình hình triển khai Kế hoạch.

Tham mưu với Lãnh đạo trường về tổ chức cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023” và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh).

Xây dựng mô hình và xây dựng kế hoạch quay video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Trường CĐSP Bắc Ninh.

Lập kênh thông tin, trang fanpage, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện, tập hợp tài liệu để trao đổi các vấn đề về khởi nghiệp của sinh viên trong Trường.

Tuyên truyền rộng rãi các nội dung khởi nghiệp do Bộ GDĐT và UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai.

Đôn đốc các khoa, các đơn vị trong trường thực hiện nội dung của kế hoạch tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo tiến độ.

Tổng hợp và báo cáo tình hình với Sở GDĐT Bắc Ninh, Bộ GDĐT về kế hoạch, kết quả triển khai thực hiện Đề án “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp đến 2025” và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh (Techfest Bắc Ninh) năm 2023.

2. Các đơn vị trong Trường

Phối hợp với phòng Tổ chức - CTHSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền, phổ biến toàn bộ nội dung về khởi nghiệp cho CBGV và sinh viên trong đơn vị. Đồng thời giải đáp, tư vấn hỗ trợ các nguồn lực cho sinh viên trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trong Trường về chương trình khởi nghiệp.

Hỗ trợ các hoạt động tư vấn tuyển sinh và công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

4. Sinh viên

Hưởng ứng và tham gia tích cực cuộc thi khởi nghiệp do Nhà trường tổ chức.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường (t/h);
- Hiệu trưởng (b/c);
- Website trường;
- Lưu: VT, TC-CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Thanh Chuân